



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Kiểm tra thực địa tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và hạ tầng khu công nghiệp cầu Nghìn

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).  
Ảnh: MAI TRANG

### Tập đoàn Pondera có kế hoạch đầu tư dự án điện gió và nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Pondera (Hà Lan).  
Ảnh: THÀNH TÂM

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.  
Ảnh: NGỌC TRÂM

### Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Chiều ngày 14/4, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯƠNG

### Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Thái Thụy

Chiều ngày 14/4, các đồng chí: Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Thái Thụy.

(Xem tiếp trang 4)  
NGÂN HUỖN

Sáng ngày 14/4, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Chu Văn An kéo dài đến cầu ngang S1; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới, huyện Thái Thụy; Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch quỹ đất

(Xem tiếp trang 4)  
TRẦN TUẤN

### Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Đến ngày 13/4, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra.

Theo đó, 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 511 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 13.401 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cử tri nơi cư trú có ý kiến nhận xét và tín nhiệm để tham gia ứng cử. Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tốt các điều kiện để các hội nghị cử tri diễn ra sôi nổi, bảo đảm cao nhất tính dân chủ, nghiêm túc, đúng luật và công bằng giữa các ứng cử viên.

Hiện nay, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định và hoàn thành chậm nhất là ngày 18/5/2021.

MANH CUONG

### TIẾN HẢI Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Chiều ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tiến Hải tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ huyện đã lập danh sách sơ bộ 78 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đến ngày 13/4 đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết và lập danh sách chính thức 63 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 39 đại biểu. So với hội nghị hiệp thương lần thứ hai, số người ứng cử giảm 15 người do có đơn xin rút.

MANH THANG

### MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tích cực tham gia công tác bầu cử

## Tích cực tham gia công tác bầu cử

(Xem trang 3)



Xã Thanh Tân (Kiến Xương) tuyên truyền về bầu cử.

### Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội diễn ra hội nghị công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức.

Theo đại diện UNDP tại Việt Nam, báo cáo PAPI năm 2020 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 14.732 người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, với đặc điểm nhân khẩu đa dạng. Trong những người tham gia phỏng vấn trực tiếp, 14.424 người có hộ khẩu thường trú ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố và 308 người có hộ khẩu tạm trú ở 6 tỉnh, thành phố có tỷ suất nhập cư rông lớn nhất toàn quốc gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh.

(Xem tiếp trang 4)  
P.V

### THÀNH PHỐ Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, UBND thành phố Thái Bình đã triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2021 với chủ đề: "Bảo đảm ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới".

Mục tiêu của tháng hành động là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về ATTP. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.

MINH NGUYỆT

## Phát triển lò sấy lúa - nhu cầu tất yếu

(Xem trang 2)